



ประกาศ จังหวัดพะเยา

เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด ตามโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี ๒๕๖๐ (โครงการสนับสนุนห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs จังหวัดพะเยา)

ราคากลางของงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการสอบราคา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวัน พุธ ที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ๕๓ หมู่ ๓ ถนนป่าแดง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวัน พุธ ที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

วัน เวลา และสถานที่ ยื่นเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ๕๓ หมู่ ๓ ถนนป่าแดง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ จันทร์ ที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ๕๓ หมู่ ๓ ถนนป่าแดง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๔๘-๐๘๕๐ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน (<http://energy.go.th>) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเอง ทางด้านพลังงาน ปี ๒๕๖๐ จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก การสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายศราวุธ แก้ววิเชียร)

พลังงานจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา